

Số: 105 /ĐHKTCN

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Về việc cựu sinh viên cung cấp tư liệu
phòng truyền thống

Kính gửi: Hội cựu Cán bộ, sinh viên các khóa của
trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp xin gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cựu sinh viên lời chào trân trọng và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thực hiện Công văn 3769/BGDĐT-VP ngày 21/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng phòng truyền thống tại các nhà trường. Để phát huy đạo lí "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường về việc triển khai biên soạn kỷ yếu và xây dựng Phòng truyền thống tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (19/8/1965 – 19/8/2015). Ban Giám hiệu đề nghị cựu cán bộ, sinh viên đã từng công tác và học tập tại trường tham gia vào việc cung cấp thông tin, tư liệu theo những nội dung sau:

Danh sách hội cựu cán bộ viên chức, sinh viên (*theo các tỉnh, các khóa*)

Thành phần Ban lãnh đạo hội (*Trưởng, phó*)

Những cựu cán bộ, sinh viên thành đạt (*cung cấp ảnh chân dung, chức vụ đảm nhiệm, bản photo các danh hiệu, phần thưởng cao quý của nhà nước*)

Các hình ảnh hoạt động của hội

Các hình ảnh tư liệu còn lưu giữ của cán bộ, sinh viên qua các năm công tác và theo học tại nhà trường

Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các thế hệ cán bộ viên chức và cựu sinh viên.

Mọi liên hệ xin gặp đồng chí Bùi Hồng Vũ – Phó trường phòng công tác HSSV, số điện thoại: 0913 052 871 hoặc đồng chí Lương Thị Bích Ngọc chuyên viên phòng công tác HSSV, số điện thoại 0983 120 118. Các tư liệu xin gửi về theo địa chỉ: Phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đường 3/2, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên hoặc gửi qua email: luongngoctn86@gmail.com./.

Xin trân trọng cảm ơn! *Vig*

Nơi nhận:

- Cựu sinh viên;
- Website;
- Lưu: VT, CTHSSV.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



TS. Trần Xuân Minh